

DOCKETED

Docket Number:	19-SPPE-04
Project Title:	SJ2
TN #:	233136
Document Title:	Notice of Receipt publication in Vietnam Daily
Description:	Published May 9, 2020
Filer:	Cenne Jackson
Organization:	California Energy Commission
Submitter Role:	Commission Staff
Submission Date:	5/26/2020 3:14:31 PM
Docketed Date:	5/26/2020

ĐƠN XIN XÉT DUYỆT CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU THÀNH PHỐ SAN JOSE ĐỀ XUẤT ĐỀ TRÌNH LÊN ỦY BAN NĂNG LƯỢNG CALIFORNIA (19-SPPE-04)

Tổng quan: Vào ngày 15 tháng 9 năm 2019, Tập Đoàn Microsoft (đương đơn) đã đệ đơn lên Ủy Ban Năng Lượng California (CEC) xin Miễn Cho Nhà Máy Điện Nhỏ (SPPE) cho Trung Tâm Dữ Liệu Thành Phố San Jose (dự án) (19-SPPE-04). Tập Đoàn Microsoft đề xuất xây dựng và vận hành Trung Tâm Dữ Liệu Thành Phố San Jose đặt tại 1657 Alviso-Milpitas Road tại San Jose, California. Dự án bao gồm hai tòa nhà một tầng trung tâm dữ liệu với tổng diện tích khoảng 479,000 feet vuông của không gian trung tâm dữ liệu và hành chính. Mức tải điện tối đa của dự án là 99 megawatt (MW), bao gồm thiết bị công nghệ thông tin (CNTT), thiết bị điện/viễn thông phụ trợ, và các tải điện khác (hành chính, tiêu hao nhiệt, và an toàn/an ninh). Để dự án hoạt động ổn định trong trường hợp mất điện từ nhà cung cấp điện địa phương, Công Ty Điện Và Khí Thái Bình Dương (Pacific Gas and Electric Company, PG&E), dự án bao gồm 40 máy phát điện chạy dầu diesel dự phòng 3.0-MW để cung cấp nguồn điện nhằm hỗ trợ lượng tải CNTT trong thời gian mất điện hoặc khi xảy ra một số tình trạng gián đoạn hoặc sự cố thiết bị điện tại chỗ. Các máy phát điện này sẽ được triển khai trong các cấu hình dự thừa (tức là tất cả 40 máy phát điện sẽ không bao giờ vận hành ở 100 phần trăm cùng lúc) để đảm bảo cung cấp nguồn điện liên tục lên tới 99 MW (với mức tải kỳ vọng là 92 MW). Ngoài 40 máy phát điện dự phòng, dự án sẽ bao gồm hai máy phát điện hành chính, có định mức 1.25 MW và 0.5 MW, để hỗ trợ chức năng hành chính trong lúc gián đoạn truyền tải thông thường của nguồn điện từ công ty cấp điện. Dự án cũng sẽ bao gồm trạm biến áp tại chỗ 115 kilovolt (kV) với hai đường dây tải điện 115 kV kết nối với Trạm biến áp Los Esteros của PG&E, gắn liền ngay công trình.

Phạm Vi Quyền Hạn của CEC và Quy Trình SPPE: CEC có thẩm quyền độc quyền cấp giấy chứng nhận cho tất cả các nhà máy nhiệt điện (50 MW trở lên) và các nhà máy liên quan được đề xuất xây dựng ở California. Quy trình SPPE cho phép đương đơn đề xuất xây dựng nhà máy nhiệt điện có công suất từ 50 đến 100 MW được cấp trường hợp được miễn theo phạm vi quyền hạn của CEC và tiến hành quá trình phê duyệt tại địa phương thay vì xin giấy chứng nhận CEC. CEC có thể cấp trường hợp được miễn nếu thấy rằng cơ sở được đề xuất không tạo ra tác động có hại đáng kể lên môi trường hoặc nguồn tài nguyên năng lượng. Mục 25519(c) Bộ Luật Tài Nguyên Cộng Đồng chỉ định theo CEC là cơ quan chủ trì, phù hợp với Đạo Luật Chất Lượng Môi Trường California (CEQA), cho tất cả các cơ sở tìm kiếm SPPE. CEQA yêu cầu cơ quan chủ trì xem xét toàn bộ hành động; do đó, CEC sẽ phân tích toàn bộ dự án, bao gồm việc xây dựng và vận hành tòa nhà trung tâm dữ liệu, các máy phát điện dự phòng và các cơ sở kết nối tiện ích liên quan. Nhân viên của CEC đã bắt đầu xem xét đơn. Trong những tháng tới, nhân viên sẽ đánh giá dự án và chuẩn bị tài liệu phân tích môi trường cho các dự án SPPE, thường dưới dạng Nghiên Cứu Sơ Bộ và Tuyên Bố Giảm Nhẹ

Tác Động Tiêu Cực Được Đề Xuất. Nghiên Cứu Sơ Bộ và sau đó Tuyên Bố Giảm Nhẹ Tác Động Tiêu Cực Được Đề Xuất sẽ được công bố và trải qua khoảng thời gian lấy ý kiến của công chúng trong 30 ngày. Một Hội Đồng được chỉ định gồm hai Ủy Viên Năng Lượng sau đó sẽ tiến hành phiên điều trần để xác định xem có nên đề xuất với toàn Ủy Ban rằng cơ sở được đề xuất nên được miễn quy trình chứng nhận nhà máy điện CEC. Phiên điều trần này cung cấp cho công chúng cũng như các cơ quan địa phương, tiểu bang và liên bang và các bộ lạc Người Mỹ Bản Địa California cơ hội để cung cấp thông tin đầu vào về yêu cầu xin miễn. Các bước tiếp theo bao gồm việc Ủy ban đưa ra quyết định đề xuất và CEC có thể thông qua quyết định đó tại Cuộc Họp Kinh Doanh hoặc phiên điều trần. Nếu trường hợp được miễn được cấp, đương đơn vẫn cần phải đảm bảo các giấy phép phù hợp cũng như sự cho phép cho dự án của các cơ quan địa phương, khu vực, tiểu bang và liên bang liên quan để xây dựng và vận hành dự án đề xuất.

Sự Tham Gia Của Cộng Đồng CEC hoan nghênh sự tham gia của cộng đồng trong quy trình xét duyệt SPPE. Một bản sao của đơn SPPE và các thông tin dự án khác có trên trang mạng của CEC tại: <https://ww2.energy.ca.gov/sitingcases/sj2/>. Để được thông báo về dự án này và nhận thông báo về các cuộc họp và hội thảo sắp tới, vui lòng đăng ký vào danh sách nhận thư, có thể truy cập trên trang mạng của dự án. Danh sách nhận thư gửi thông báo bằng email khi tài liệu và thông báo được đăng trên trang mạng của dự án.

Nếu có thắc mắc về dự án, vui lòng liên lạc: Lisa Worrall, Quản Lý Dự Án

Điện thoại: (916) 654-4545

E-mail: lisa.worrall@energy.ca.gov

Nếu có thắc mắc về sự tham gia của cộng đồng, vui lòng liên lạc với Cố Vấn Công Cộng của CEC.

Điện thoại: (916) 654-4489

Gọi miễn cước tại California: 1-800-822-6228

E-mail: publicadvisor@energy.ca.gov

Thắc mắc về truyền thông nên được gửi đến Văn Phòng Truyền Thông CEC.

Điện thoại: (916) 654-4989

E-mail: mediaoffice@energy.ca.gov

□ NHÂN QUẢ....

(Tiếp theo trang A9)

cho hay: ông và Nguyễn Văn Kim cùng đi một xe hơi đến dự phiên họp với tướng Hoàng Cơ Minh, mới nửa đường Nguyễn Văn Kim nói đau bụng xin quay trở lại rồi gọi taxi đến chỗ họp sau. Đại Tá Trần Minh Công nói trong cặp riêng của ông (để tại văn phòng), những chỗ mà ông đánh dấu đều bị mất dấu và bị xáo trộn, điều đó có nghĩa là Nguyễn Văn Kim đã chụp hình các tài liệu này và cũng có nghĩa là bên phía VC cũng có copy các tài liệu này.

Che dấu thứ 9: sau đó cả Đại Tá Trần Minh Công và Nguyễn Văn Kim đều rời khỏi Mặt Trận HCM với nhiều lý do khác nhau, nhưng người viết phỏng đoán là Đại Tá Trần Minh Công có cho Tướng Hoàng Cơ Minh biết về chuyện Nguyễn Văn Kim báo cáo những chuyện cơ mật của Mặt Trận. Hiện nay, cả Tướng Hoàng Cơ Minh và Nguyễn Văn Kim đều đã qua đời, nếu đọc giả nào còn thắc mắc, xin cứ hỏi Đại Tá Trần Minh Công, ông hiện cư ngụ tại Orange County - Nam California.

Sau khi ra khỏi tổ chức của Mặt Trận, Nguyễn Văn Kim câu kết với Đặng Văn Âu và Hoàng Duy Hùng đánh phá và bôi bác cá nhân Tướng Hoàng Cơ Minh. Hoàng Duy Hùng viết sách với tựa đề Hoàng Cơ Minh- Tội Đồ Dân

Tộc Việt Nam hồi năm 1992 cũng nằm trong sách lược của Nguyễn Văn Kim. Đặng Văn Âu - một đồng hương Nghệ An của Nguyễn Văn Kim, một "tà lọt" của phân tướng Nguyễn Cao Cây thì có nhiệm vụ chĩa mũi nhọn vu cáo Nguyễn Xuân Nghĩa đã tiết lộ bí mật của MT Hoàng Cơ Minh vì là cháu của Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh (mà không có bằng chứng nào về chuyện tiết lộ bí mật đó), chẳng qua để khóa lấp vai trò "điệp viên nằm vùng" của Nguyễn Văn Kim mà thôi. Đáng lẽ Đặng Văn Âu phải cho đồng bào Việt Nam Tự Nạn biết Nguyễn Văn Kim là ai mới đúng, đó cũng là lý do 2 ông Hoàng Cơ Định và ông Nguyễn Xuân Nghĩa không thêm trả lời ĐVA, mặc dù ĐVA viết bài "HỒI ỨC, ÔNG LÀ AI?" và bài "NXN, ÔNG LÀ AI?" phát tán trong một thời gian dài !!!

Dùng chữ "câu kết" chưa chính xác, phải nói là Nguyễn Văn Kim cung cấp tài liệu về Tướng Hoàng Cơ Minh và Mặt Trận cho Hoàng Duy Hùng rồi "ra lệnh" cho Hoàng Duy Hùng ra mặt đánh phá Tướng Hoàng Cơ Minh. Người viết dùng lý do để xác quyết nhận định này vì Hoàng Duy Hùng lớn hơn tuyên bố là anh ta đã được FBI trao hồ sơ "mật" của Tướng Cơ Minh và Mặt Trận, ông luật sư "tập sự" không biết đến công việc của FBI và CIA khác nhau nên nhiều người Việt Nam "ngưỡng mộ" Hoàng Duy Hùng ghé

lắm, đó là : FBI là cơ quan điều tra của Liên Bang (Federal Bureau Investigation) điều tra những vụ việc dính líu đến an ninh và tổ tụng trong nội địa nước Mỹ, trong khi CIA là cơ quan tình báo (Central Intelligence Agency) tức là phạm vi chính là bên ngoài nước Mỹ. Những hoạt động của Tướng Hoàng Cơ Minh và Mặt Trận nằm bên ngoài nước Mỹ nên hồ sơ của Tướng Minh và Mặt Trận làm gì có hiện hữu trong cơ quan FBI ! Vì vậy hồ sơ FBI của Hoàng Duy Hùng là "giả mạo".

Vả lại, nếu Tướng Hoàng Cơ Minh và Mặt Trận bị tòa án truy tố, thì Hoàng Duy Hùng là cái thứ gì mà FBI phải đưa hồ sơ của Tướng Minh và Mặt Trận cho Hoàng Duy Hùng?

Che dấu thứ 10: Sau 30 tháng 4 năm 1975, Hoàng Phủ Ngọc Tường (đạo phủ những vụ chôn sống hồi Tết Mậu Thân 1968) có viết hồi ký mô tả việc ông ta trốn thoát khỏi Cảnh Sát Thừa Thiên hồi 1966: "trong lúc HPNT còn đang ẩn núp ở một ngôi nhà bí mật trong thành phố Huế, một người giao liên xưng là đại diện của Khu Ủy sẽ dẫn HPNT ra mặt khu thoát khỏi sự vây bắt của Cảnh Sát. Người giao liên này đưa một túi nói HPNT nên giả dạng thành một linh mục thì dễ hơn (bộ áo đen của linh mục đựng trong cái túi của người giao liên), nhưng HPNT không dám mặc vì sợ bị gài bẫy. Người

giao liên đó dẫn HPNT ra mặt khu thoát khỏi sự vây bắt của Cảnh Sát Thừa Thiên. HPNT viết trong hồi ký: "người giao liên đó là học trò cũ của HPNT có tên là Nguyễn Văn Kim, sau này đắc cử dân biểu ở Quảng Trị !!!"

Ghi chú: có lẽ Đại Tá Trần Minh Công có biết về lai lịch của Nguyễn Văn Kim nên ông đề phòng hay ông đánh dấu hồ sơ MẬT của ông vì tính cẩn thận của "CỐM GỘC", Who know.

Đảng Đại Việt do ông Trương Tử Anh (bí danh Nguyễn Khang) thành lập từ năm 1943 cùng với những thành viên sáng lập như Bác Sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, Tổng Đốc Nguyễn Văn Kiểu (sau này là Luật Sư, là anh trai của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu), ông Phạm Văn Hòa (anh trai của bà Phạm Thị Thanh Bình - vợ của Bác Sĩ Nguyễn Tôn Hoàn), ông Nguyễn Văn Lý (quê quán ở Huế, ra Hà Nội đang học năm thứ nhất Đại Học Luật Khoa Hà Nội), ông Nguyễn Xuân Tiểu Ông Trương Tử Anh sinh quán ở Phú Yên, ra Hà Nội học ở Đại Học Luật Khoa, ông Nguyễn Tôn Hoàn sinh quán ở Tha La - tỉnh Hậu Nghĩa sau này - ra Hà Nội học ở Đại Học Y Khoa Hà Nội, Ông Phan Văn Hòa gốc ở Gia Định ra Hà Nội học ở Đại Học Luật Khoa (thời điểm 1943 - 1944 ông Hòa được xem như là Chủ Tịch Hội Sinh Viên của Đại Học Hà Nội), em gái

là bà Phan Thị Thanh Bình ra Hà Nội học ở trường Sage de Femme của Đông Dương, chính bà Bình là 1 trong những người sinh viên đầu tiên hát bản Thanh Niên Hành Khúc của Lưu Hữu Phước (sau này là bản Quốc Ca và Quốc Thiệu của VNCH) tại Nhà Hát Lớn của Hà Nội vào năm 1945.

Trước tình hình biến chuyển của thế giới, quân đội Nhật đang thua tại khắp các mặt trận tại Á Châu - Thái Bình Dương, trung ương Đảng Đại Việt họp kín để chuẩn bị đối phó với tình thế, ông Nguyễn Xuân Tiểu đề nghị Đảng Đại Việt "đảo chánh" chính phủ Trần Trọng Kim để nắm chính quyền, nhưng ông Trương Tử Anh và những vị khác không đồng ý vì nội các của Thủ Tướng Trần Trọng Kim toàn là những người đảng hoàng, nay cướp chính quyền kiểu đó thì Đảng Đại Việt mang tiếng xấu với lịch sử. Do đó, sau khi HCM cướp chính quyền thì 2 Đảng Đại Việt và Quốc Dân Đảng bị tàn sát ngay là điều quá dễ hiểu.

Cách nay gần 30 năm, cụ Nguyễn Văn Lý - lúc đó là Giám Sát của Đại Việt Quốc Dân Đảng, qua sự giới thiệu của Luật Sư Phạm Nam Sách có trao đổi bằng thư với người viết và anh Võ Văn Sĩ (năm 1997 cả 2 chúng tôi đang thực hiện Đặc San ĐẠI NGHĨA), cụ Nguyễn Văn Lý cho biết nội tình của Đảng

Đại Việt ngay từ thời kỳ tiên khởi cho đến sau này, cho nên chúng tôi đã có những tin tức khá đặc biệt mà ít người nào trong giới ký giả biết được. Trước khi HCM cướp chính quyền, Bác Sĩ Nguyễn Tôn Hoàn được phân công về miền Nam tổ chức Đảng Đại Việt, ông Nguyễn Văn Kiểu phụ trách vùng Nam Trung Phần, ông Hà Thúc Ký gia nhập Đại Việt khi ông còn là sinh viên Đại Học Nông Lâm ở Thái Nguyên (tuy nhiên ông Hà Thúc Ký không tham dự buổi họp ra mắt Đảng Đại Việt như đã nói ở đoạn trên), ông Hà Thúc Ký được phân nhiệm về Huế và phụ trách phát triển Đại Việt tại miền Trung. Khi HCM ra tay tàn sát các đảng phái Quốc Gia, chỉ có ông Trương Tử Anh, ông Phan Văn Hòa và ông Nguyễn Văn Lý có mặt tại Hà Nội. Cho đến bây giờ, người ta cũng không biết nơi chôn cất của các ông Trương Tử Anh và Phan Văn Hòa, cũng như không biết nơi chôn cất của lãnh tụ Lý Đông A của Duy Dân Quốc Dân Đảng.

Cá nhân ông Nguyễn Văn Lý trốn thoát cuộc thảm sát của Việt Minh, tháng 12/1946 nhận cơ hội quân Pháp và quân Việt Minh giao tranh, ông về tới Huế ở ẩn. Tới năm 1948 ông vào học khóa 5 Võ Bị với ông Phạm Văn Liễu, sau 1954 Thiếu Tá Phạm Văn Liễu làm Chỉ Huy Trưởng Thủy Quân Lục Chiến thì ông Nguyễn Văn Lý phục vụ tại Lục